

เอทีฮัตคาร์โก้ ทำลายสถิติยอดการขนส่งสินค้าประจำ จำเดือน

เอทีฮัตคาร์โก้ เป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเอทีฮัตซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า ล่าสุดได้รายงานตัวเลขการบันทึกการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน เป็น 45,175 ตัน เพิ่มขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันนี้เมื่อปี 2555 (จำนวน 31,826 ตัน)

มร. เควิน ไนท หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ และการวางแผน กล่าวว่า “ถือเป็นระว่างการขนส่งประจำเดือนที่ใหญ่ที่สุดที่เอทีฮัตคาร์โก้เคยทำการขนส่งในเครือข่าย และนั่นก็คือ ภาพสะท้อนของการปรับปรุงพื้นที่การใช้งานในการบรรทุกสินค้าที่ดีขึ้นในตัวเครื่อง พื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าใต้ห้องเครื่องโดยสารที่มากขึ้น การผนึกกำลังกับพันธมิตรทั่วโลกที่ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือ เทียบบินบรรทุกเข้าหามาล่าที่มีประสิทธิภาพ”

เทียบบินบรรทุกเข้าหามาล่าทำการบิน 77 รอบในเดือนนี้ ซึ่งสูงขึ้นไปถึง 185 เปอร์เซ็นต์ จากเดือนกันยายน 2555 (จำนวน 27 เทียบบิน)

การดำเนินงานเข้าหามาล่าที่โดดเด่น ได้แก่ เส้นทางการบินในการขนส่งหนัก 200 ตัน เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และอาหารจากอาบูดาบีไปยังวากาดูกูในแอฟริกาตะวันตก การขนส่งรถแข่งและอะไหล่จากสหราชอาณาจักร และอิตาลีไปยังสิงคโปร์ และต่อไปยังโซล เกาหลีใต้ และทั้งนี้สายการบินยังได้ดำเนินการการขนส่งหามาล่าแบบวีไอพีด้วย

ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากฮ่องกง จีน อินเดีย และเยอรมนี มีบทบาทสำคัญในการร่วมทำลายสถิติการขนส่งของเอทีฮัตคาร์โก้โดยผ่านฐานการบินหลักที่อาบูดาบี

มร. เควิน ไนท กล่าวต่อไปว่า “ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้งานด้านการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างดีเยี่ยม คือ การที่เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น เข้าใจถึงความท้าทายปัญหาของพวกเขา และตอบสนองด้วยวิธีการที่ดีเยี่ยม ในเส้นทางต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ และในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้า”

มร. เควิน ไนท กล่าวเสริมว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 มีมุมมองเป็นบวก เป็นผลพวงมาจากการรวมตัวของบริษัทในเครือการบริการสนามบินของเอทีฮัต - นำการขนส่งสินค้าเข้าสู่ธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเอทีฮัตคาร์โก้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าใหม่ๆที่จะทำการขนส่งผ่านอาบูดาบี

มร. เควิน ไนท กล่าวปิดท้ายว่า “เมื่อพิจารณาถึงปลายไตรมาสที่ 4 เราคาดว่าจะเห็นการขับเคลื่อนด้านการขนส่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน”